



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๗ ๕๘๑๖

ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/๑๕๕๖ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริหารกลาง
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/๑๖๗๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์แจ้งหน่วยงาน
ในสังกัดทราบและดำเนินการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและใช้ประกอบการเบิกจ่ายต่อไป

(นายจรงค์ ทรงรัตนสิน)

ส่วนราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



ส่วนอำนวยการ
 ร.ศ. 170
 ร.ศ. 11 มี.ค. 2563
 วิชา

สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
 วันที่ 11 มี.ค. 2563
 วันที่ เวลา

ด่วนที่สุด **บันทึกข้อความ**

11 มี.ค. 2563

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๐๑๔
 ที่ส ๑๖๐๑/ ๑๖๗๓ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑ - ๑๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
 หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

เรียน

- ฝ่ายบริหารทั่วไป
- ฝ่ายการเงินและบัญชี
- ฝ่ายพัสดุ
- ฝ่ายแผนงาน ติดตามและประเมินผล

11 มี.ค. 2563

สำนักบริหารกลาง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ <http://www.forest.go.th/finance/ส่วนการคลัง> กรมป่าไม้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปราโมทย์ ออร์กิจ)
 เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เรียน ผอ. สจป.ที่ ๓ (สุราษฎร์ธานี)
 -เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
 -สำเนาบริหารกลาง ส่งหนังสือ เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ทพ
 - สำนักกฎหมาย

-เห็นควรจัดส่งส่วนทงส่วน ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์ เพื่อทราบและ
 ส่งประกอบการเบิกจ่ายต่อไป ทั้งนี้ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์แจ้งหน่วยงาน
 ในสังกัดทราบและดำเนินการด้วย

(นางพิศมัย ทองสง่า)
 11 มี.ค. ๒๕๖๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

(นางพิศมัย ทองสง่า)
 11 มี.ค. ๒๕๖๓
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

รายงานกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อหน่วยงาน กรมป่าไม้

รหัสกิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	ชื่อศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ
100	กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ร้อยละ
101	กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม/ร้อยละ
102	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ล้านไร่/ร้อยละ
103	กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
104	กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หน่วยงาน
105	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	จังหวัด

106	กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
107	กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
108	กิจกรรมบำรุงรักษาป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
109	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ล้านกล้า
110	กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หลัง
111	กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ล้านกล้า
112	กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง

113	กิจกรรมพัฒนาอาสาสมัครชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานพัฒนาอาสาสมัครชุมชน	สำนักงานจัดการป่าชุมชน	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13	แห่งประเทศไทย
114	กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักงานจัดการป่าไม้	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาทุกสาขา	แห่งประเทศไทย
115	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	แห่งประเทศไทย
116	กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา	สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13	ชนิด
117	กิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	สำนักงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	หมู่บ้าน
118	กิจกรรมอำนวยความสะดวกการบริหารกลาง	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกการบริหารกลาง	สำนักบริหารกลาง	สำนักบริหารกลาง	หน่วยงาน
119	กิจกรรมอำนวยความสะดวกสัมพันธ์	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกสัมพันธ์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13	ครั้ง

120	กิจกรรมอำนวยความสะดวก	ต้นทุนในการดำเนินงานและสารสนเทศ	สำนักงานและสารสนเทศ	สำนักงานและสารสนเทศ	สำนักงาน
121	กิจกรรมสำรวจสภาพ	ต้นทุนในการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	กลุ่มตรวจสอบภายใน	สำนักงานและสารสนเทศ	ร้อยละ
122	กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	ต้นทุนในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ	สำนักงานต่างประเทศ	สำนักงานและสารสนเทศ	รายการ
123	กิจกรรมบริการประชาชน	ต้นทุนในการดำเนินงานบริการประชาชน	สำนักงานบริหารกลาง	สำนักงานและสารสนเทศ	ร้อยละ
124	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	ต้นทุนในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	สำนักงานและสารสนเทศ	หน่วยงาน
125	กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ	ต้นทุนในการดำเนินงานบริหารจัดการงานนิติการ	สำนักงานกฎหมาย	สำนักงานและสารสนเทศ	เรื่อง
126	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักงานจัดการที่ดินป่าไม้	สำนักงานและสารสนเทศ	พื้นที่

127	กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้.	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	กิจกรรม
128	กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต	ต้นทุนในการดำเนินการบริการด้านการอนุญาต	สำนักการอนุญาต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
129	กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลือกโยธินต์ พ.ศ. 2545	ต้นทุนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเลือกโยธินต์ พ.ศ. 2545	สำนักการอนุญาต สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
130	กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
131	กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
132	กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ระบบ
133	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง

134	กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย	ต้นทุนในการดำเนินงานบริหารจัดการงานวิจัย	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	งาน
135	กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
136	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
137	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
138	กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
139	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันรักษาป่า	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ร้อยละ
140	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันไฟป่า	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	กิโลเมตร

141	กิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจยึดคืนผืนป่า	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
142	กิจกรรมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้และการสวมสิทธิ	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้และการสวมสิทธิ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ร้อยละ
143	กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับไม้ของกลางและหลักฐานในคดีป่าไม้	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หน่วย
144	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูนและไม่มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูนและไม่มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ล้านกล้า
145	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
146	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	คน
147	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ครั้ง

148	กิจกรรมรุกรกร	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรุกรกร	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรุกรกร	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ศูนย์
149	กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน ทักษะป่า พัฒนาชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน ทักษะป่า พัฒนาชาติ	สำนักจัดการป่าชุมชน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	คน
150	กิจกรรมโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
151	กิจกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์และใช้สมุนไพรจากป่าอย่างยั่งยืน	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เรื่อง
152	กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ป่าชุมชน
153	กิจกรรมการดำเนินงานตาม พรบ.ป่าชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานการดำเนินงานตาม พรบ.ป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	จังหวัด
154	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่

162	กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	จังหวัด
163	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	โครงการ
164	กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ร้อยละ
165	กิจกรรมโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการบริหารจัดการที่ดินป่าไม้ทั้งระบบ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แห่ง
166	กิจกรรมจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน
167	กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการอนุญาตดำเนินการป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการอนุญาตดำเนินการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เรื่อง
168	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4,000 (One Map) เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1:4,000 (One Map) เพื่อประกาศเป็นกฎหมาย	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ป่า

169	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและความปลอดภัย	ต้นทุนในการดำเนินการป้องกันไฟป่าและความปลอดภัย	ต้นทุนในการดำเนินการป้องกันไฟป่าและความปลอดภัย	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
170	กิจกรรมจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	กิจกรรมจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ฉบับ
171	กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ร้อยละ
172	กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สติ๊กไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สติ๊กไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	ต้นทุนในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สติ๊กไม้ เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
173	กิจกรรมจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	กิจกรรมจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	มาตรฐาน
174	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	ต้นทุนในการดำเนินการสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
175	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่

176	กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
177	กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
178	กิจกรรมตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับบัตรจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินของผู้ได้รับบัตรจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
179	กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน	ต้นทุนในการดำเนินการวิจัยพื้นฐาน	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	โครงการ
180	กิจกรรมวิจัยประยุกต์	ต้นทุนในการดำเนินการวิจัยประยุกต์	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เรื่อง/โครงการ
181	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
182	กิจกรรมพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ NSW	ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบ NSW	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ระบบ

183	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
184	กิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หน่วย
185	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน
186	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	ต้นทุนในการดำเนิน กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
187	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
188	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ป่าชุมชน
189	กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชชาติให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชชาติให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง

190	กิจกรรมราชภัฏอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมราชภัฏอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
191	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
192	กิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หน่วย
193	กิจกรรมจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	กิโลเมตร
194	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน
195	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ป่าชุมชน
196	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีให้คนไทยร่วมกันปกป้องอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยร่วมกันปกป้องอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชพิธีและกิจกรรมพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง

197	กิจกรรมรื้ออาคารสามัคคีพิทักษ์ป่า (รศทป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรื้ออาคารสามัคคีพิทักษ์ป่า (รศทป.)	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
198	กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
199	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
200	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
201	กิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคตะวันออกเฉียง	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคตะวันออกเฉียง	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หน่วย
202	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
203	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ป่าชุมชน

204	กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
205	กิจกรรมราชภูมิตนุรักษ์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมราชภูมิตนุรักษ์ป่า (รสป.)	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
206	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน
207	กิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคกลาง	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคกลาง	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หน่วย
208	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
209	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
210	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ป่าชุมชน

211	กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
212	กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
213	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
214	กิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคใต้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคใต้	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หน่วย
215	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
216	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ล้านกล้า
217	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ป่าชุมชน

218	กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาทิศอนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาทิศอนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
219	กิจกรรมรณราชอุทยานสัตว์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานรณราชอุทยานสัตว์ป่า (รสป.)	สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย